

## CẢM XÚC KHI MỚI YÊU

Tuổi 15 với mỗi chúng ta thật khác nhau và với chúng tôi, tuổi 15 đầy mộng mơ ấy gắn với mái nhà THPT Lý Thường Kiệt.

Lý Thường Kiệt đón chúng tôi vào một sáng mùa thu khi những sợi nắng vàng còn sót lại của mùa hè vẫn còn vương trên tán lá xanh, thu rớt mật cho những ngày tháng ấy thật ngọt ngào.



Chúng tôi tới trường với dáng vẻ bẽn lẽn, lạ lẫm nhưng đầy háo hức, mê say; miệng mỉm cười và trong lòng thầm tự hào mình đã là thành viên của ngôi nhà chung Lý Thường Kiệt. Niềm hạnh phúc được nhân lên khi chúng tôi được chào đón với những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, công phu, tâm huyết của các anh chị khóa trên. Chúng tôi cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu ấy có được từ sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường dành cho những đứa học trò còn nhiều non nớt.

Đổi nhìn xung quanh khuôn viên nhà trường, chúng tôi thấy ở đó còn có những băng rôn chứa chan cảm xúc như thầm gửi gắm mong ước của thầy cô, của cha mẹ: Hãy học tập và vui chơi..., hãy hòa nhập và phấn đấu thật tốt để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.



Khi được nghe những lời chúc mừng động viên; được đón nhận những cử chỉ ân cần của thầy cô, trong chúng tôi lúc ấy dường như xua bớt những lo lắng, băn khoăn của thửa ban đầu. Không ít trong chúng tôi, chắc hẳn vẫn lưu lại cảm

giác thật gần gũi khi được cô PHT nhà trường Hoàng Thị Thanh Huyền tìm cho chỗ ngồi mát, để có thể dễ dàng quan sát các tiết mục hấp dẫn trên sân khấu.



Dòng cảm xúc bất tận ấy được đẩy lên cao trào khi được nghe thầy cô trong ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường gửi lời cảm ơn tới học sinh và các bậc phụ huynh:

*Cảm ơn các em vì đã chọn Lý như một bến đỗ bình yên!*

*Cảm ơn đã tin tưởng Lý làm điểm tựa cất cánh cho những ước mơ sẽ bay thật cao, bay thật xa!*

Và chúng tôi thêm hiểu rằng chúng tôi chọn Lý bởi trước hết nơi đây sẽ là một mái nhà thân thương thật sự. Chúng tôi vui vì mình đã trở thành một phần của mái nhà chung thân yêu.

*Yêu sao mái trường của ngày đầu gặp gỡ!*

*Hi vọng ba năm thanh xuân sẽ thật tươi đẹp và ý nghĩa!*

*Chào nhé Lý thân yêu, chúng em đã sẵn sàng!*



Học sinh 2k9